

'ผู้ว่าฯนครศักดิ์'สร้างแรงบันดาลใจ

ถ่ายทอดประสบการณ์นศ.มพล.เตรียมฝึกงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ในรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 กว่า 2,400 คน เพื่อให้ความพร้อมรอบด้านก่อนไปฝึกงานปฏิบัติงานในองค์กรและสถานประกอบการต่างๆ โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ พะเยา และอดีตผู้ว่าฯ เชียงราย หรือที่รู้จักกันในนามผู้ว่าฯ ฉ่ำหลวง จากการปฏิบัติงานเป็นผอ.ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาทีมหมูป่า 13 คนที่ติดอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติอ่าวหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกเมื่อปีที่แล้ว มาถ่ายทอดประสบการณ์หัวข้อ "ใจบันดาลแรง..แรงบันดาลใจ" ให้แก่นักศึกษาเตรียมฝึกงานได้รับฟัง

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า "กิจกรรมนี้จัดขึ้นให้แก่นศ.ชั้นปี 2 และชั้นปีที่ 3 ที่กำลังออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไปเรียนรู้โลกกว้าง ออกสู่สังคม ดังนั้นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การฝึกปฏิบัติงาน มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ใจบันดาลแรง..แรงบันดาลใจ" โดยผู้ว่าฯ นครศักดิ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้โอกาสนักศึกษา มฟล. ได้รับฟังประสบการณ์จากการปฏิบัติภารกิจฉ่ำหลวง รวมทั้งชีวิตการทำงานของท่าน เพื่อได้เรียนรู้ทั้งด้านภาวะผู้นำ การตัดสินใจ การปฏิบัติงานในช่วงเวลาอันยากลำบาก เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่"

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ กล่าวในหัวข้อ "ใจบันดาลแรง..แรงบันดาลใจ" ให้แก่นักศึกษาเตรียมฝึกงาน มฟล. มีใจความตอนหนึ่งว่า "การสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือการสำเร็จการศึกษา ไม่ได้แปลว่าเราเป็นผู้ชนะ ยังไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตคนเรา ยังมีเส้นทางที่ต้องเดินอีกยาวไกล และคนที่เดินออกจากมหาวิทยาลัยพร้อมกัน มีเส้นทางที่แตกต่างกัน อาจประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน เพราะเส้นทางไม่ได้ปูด้วยพรมแดงเสมอไป แต่มีทั้งขวากหนามกับดักมากมาย แต่ถ้าเราสามารถอดทนฝ่าฟันเส้นทางที่ยากลำบากไปได้ ต่อไปเราเจอกับอะไรเราก็ฝ่าไปได้จนถึงเส้นชัย"



ต้อนรับ - นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ พะเยา และอดีตผู้ว่าฯ เชียงราย เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์หัวข้อ "ใจบันดาลแรง..แรงบันดาลใจ" ให้แก่นศ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) ที่เตรียมไปฝึกงาน โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีต้อนรับ ที่หอประชุมสมเด็จพระย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

"การทำงานแก้ปัญหาในภารกิจกู้ภัยที่ฉ่ำหลวงตลอด 18 วันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก เหมือนเส้นเลือดในสมองจะแตกทุกวันที่ต้องทำเพราะด้วยเป็นหน้าที่ ไม่ใช่ทำเพราะอยากประสบความสำเร็จหรือเพราะอยากได้รับคำชื่นชม ในวันนั้นเราทำโดยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรมาก่อน แต่ที่สุดท้ายเมื่อเราอดทนมากพอที่จะแก้ปัญหาต่างๆ สุดท้ายเราก็ประสบความสำเร็จ แต่การจะประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มมาจากการวางเป้าหมายที่เราอยากไปถึง จากนั้นต้องวางแผนว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร การที่จะมีแผนการที่ดีได้นั้นต้องมีความรู้ มีการเตรียมความพร้อม มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแผนให้ได้ เรียนรู้จากข้อผิดพลาด อย่าประมาทกับชีวิต"

"การเรียนก็เช่นเดียวกัน อย่าลืมนัดเป้าหมายของตัวเองวางแผนเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมาย แน่ใจว่าเป้าหมายของแต่ละคนต่างกัน หรือเป้าหมายคล้ายกันแต่ช่วงเวลาของแต่ละคนวางไว้ต่างกัน อย่าลืมนัดเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงด้วย" นายณรงค์ศักดิ์กล่าว